

# ราชพฤกษ์



สารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ฉบับที่ 442 ปีการศึกษา 2558 ประจำวันที่ 1-15 ธันวาคม 2558

<http://www.bru.ac.th>

**มรภ.บุรีรัมย์ ร่วมเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน  
จัดพิธีถวายสักการะและถวายพระพรชัยมงคล  
ในโอกาสสมโภชฉลองพระชนมพรรษา ประจำปี 58**



สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน จัดพิธีถวายสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสสมโภชฉลองพระชนมพรรษา 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ประจำปี 2558

รศ.มาลินี จุโทปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำคณะผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่และนักศึกษา กว่า 1,000 คน ทำการลงนามถวายพระพร วางพานพุ่ม สักการะและอ่านคำกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ในงานพิธีถวายสักการะและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสสมโภชฉลองพระชนมพรรษา 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมวิชชาอภิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในโอกาสสมโภชฉลองพระชนมพรรษา 88 พรรษา และเป็นการรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตระหนักถึงความสำคัญของพ่อที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาสถาบันครอบครัว สถาบันสังคม และประเทศชาติ โดยในงานมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบไปด้วย การลงนามถวายพระพร วางพานพุ่มถวายราชสักการะโดยตัวแทนจากแต่ละคณะ และหน่วยงานต่างๆ พิธีรับบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การแสดงดนตรี และการรำถวายพระพร จากนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ และพิธีมอบเกียรติบัตร “คุณพ่อตัวอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”







# สารจากอธิการบดี

## รศ.มาลินี จุฑาปะมา

ท่านผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน

เดือนธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปี แต่เป็นเดือนที่ดีเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง เพราะวันที่ 1 ธันวาคม 2558 อธิการบดีพร้อมด้วยนายกสภามหาวิทยาลัย และตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ฉวยเชิญปริญญามหัตถ์พร้อมฉลองพระองค์ครุยปริญญาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังสวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นพิธีการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ถวายความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

นอกจากนั้นฝ่ายบริหารงานบุคคลได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทั้งคณาจารย์และพนักงานเจ้าหน้าที่รวมจำนวน 67 ท่าน จึงขอแสดงความยินดีกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งในโอกาสนี้

งานยกย่องเชิดชูเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติที่สำนึกคิดปะและวัฒนธรรมจัดในงานคือกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแด่พ่อดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทั้งคุณพ่อของคณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ซึ่งเป็นภาพที่อบอุ่นและประทับใจอย่างยิ่ง

ภาคบ่ายของวันที่ 4 ธันวาคม เป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งแรกของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ชุดใหม่ และในภาคค่ำงานเลี้ยงต้อนรับด้วยความยินดี และจัดเลี้ยงต้อนรับปีใหม่สำหรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ในวันเดียวกัน บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยมิตรไมตรี อบอุ่น และประทับใจ

วันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00 น. อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารเดินทางไปร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ หอประชุมที่ศาลากลางหลังใหม่ ส่วนในภาคค่ำ ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ไปร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ สนามกีฬาโอโมบาย บรรยากาศสวยงาม แสดงถึงความร่วมใจของชาวบุรีรัมย์ในการถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระอหังแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

วันที่ 8 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในโครงการ “คณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจรครั้งที่ 7” โดยได้เข้าเยี่ยมชมในประเด็น “Best practices ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านบริการวิชาการ” ซึ่งเราจัดต้อนรับ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา มีการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีการนำเสนอ Best practices จากสาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขาวิชาการบัญชี Best practices ด้านการวิจัยและด้านบริการวิชาการจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา และสำนักบริการวิชาการ โดยนำเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้ง Presentation นิทรรศการและการสาธิต จึงขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการต้อนรับในครั้งนี้

วันที่ 9 ธันวาคม 2558 เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากวันที่ 8 ธันวาคม 2558 โดยเป็นการประชุมเสวนาร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีโอกาสพบปะกับผู้บริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รับฟังปัญหาข้อเท็จจริงและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของสกอ.สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

วันที่ 11 ธันวาคม 2558 บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ต่างกระตือรือร้นเช่นเดียวกับชาวไทยทั่วประเทศ เพราะเป็นวันนัดหมายที่จะได้ร่วมกิจกรรม “Bike for Dad” ทุกคนเตรียมตัวสวมเสื้อ Bike for Dad สวมกางเกงเตรียมความพร้อมที่จะปั่นจักรยานโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งหญิงและชาย เด็กและผู้ใหญ่ อธิการบดีได้ร่วมปั่นจักรยานในครั้งนี้ด้วยความภูมิใจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อได้ทราบว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

วันที่ 12 ธันวาคม 2558 จังหวัดบุรีรัมย์จัดพิธีเปิดงานใหม่และกาชาดบุรีรัมย์ ประจำปี 2558 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 22 ธันวาคม 2558 บรรยากาศรอบ ๆ มหาวิทยาลัยจึงคึกคักเหมือนเช่นทุกปี มีร้านค้าต่าง ๆ และการรับฝากรถ ซึ่งสโมสรพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันวางแผนจัดเวรยามในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยกันรับผิดชอบอย่างเข้มแข็งเหมือนทุก ๆ ปีที่ผ่านมา

วันที่ 13 ธันวาคม 2558 สาขาวิชานาฏศิลป์และสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการแสดง “วิพิธทัศนาเทิดไท้องค์ราชฯ” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงผลงานทั้งด้านนาฏศิลป์และดนตรี เป็นการแสดงที่สวยงาม สะท้อนการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและความมีทักษะอย่างมืออาชีพของนักศึกษา ที่ผู้ชมต่างประทับใจจึงขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชานาฏศิลป์และดนตรีศึกษาที่ถ่ายทอดความรู้ และดูแลฝึกซ้อมอย่างมีคุณภาพ

เมื่อได้ชมการแสดงในคืนวันที่ 13 ธันวาคม ณ เวทีกลางแจ้งกีฬาให้จินตนาการถึงการแสดงที่ยิ่งใหญ่อลังการอีกครั้งหนึ่งในคืนวันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2559 ในงาน “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4 และงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 2 (RUNIRAC IV and BRICC Festival II 2016)” ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานที่ยิ่งใหญ่นี้

สุดท้ายนี้ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมงานสังสรรค์ สามัคคี รั้วใหม่ 2559 ณ หอประชุมวิชาอัตศาสตร์ ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป เชิญยิ้มอร่อยกับอาหารหลากหลายเมนู และสนุกสนานกับการรับของขวัญของรางวัล จำนวนมาก ซึ่งทุกคนจะได้รับโดยทั่วถึงกัน

ยึดมั่นแก้ไข้ชานา ขอเชิญมาตามนัด ที่หอประชุมวิชาอัตศาสตร์

  
(รองศาสตราจารย์มาลินี จุฑาปะมา)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์







## โรงเรียนสาธิต มรภ.บุรีรัมย์ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมโภชฉลองพระชนมพรรษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ รองอธิการบดี ผู้อำนวยการ ครู และนักเรียนทุกระดับชั้น จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในโอกาสสมโภชฉลองพระชนมพรรษา 88 พรรษา ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมานี้ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในโอกาสสมโภชฉลองพระชนมพรรษา 88 พรรษา และเป็นการรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของพ่อที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาสถาบันครอบครัว สถาบันสังคม และประเทศชาติ โดยในงานมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบไปด้วย การทำบุญตักบาตร พิธีวางพานพุ่ม สักการะและอ่านคำกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล การแสดงรำถวายพระพร และการมอบรางวัลพ่อตัวอย่าง เป็นต้น



## โรงเรียนสาธิต มรภ.บุรีรัมย์ จัดกีฬา สาธิตเกมส์ ครั้งที่ 30

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ รองอธิการบดี ผู้อำนวยการ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน “สาธิตเกมส์” ครั้งที่ 30 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมานี้ สโมสรกีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีนักเรียนทุกระดับชั้นและผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย นำไปสู่การพัฒนาโรงเรียน โดยกิจกรรมเป็นการเดินขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น ได้แก่ สีเหลือง สีแดง สีฟ้าและสีเขียว ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.มาลีณี จุฑาปะมา อธิการบดีฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม





# รศ. จัดเสริมสร้างความเป็นเลิศสู่ประชาคมอาเซียน องค์กรอิสระตามบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญ

รศ.มาลณี จุโทปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาการเพื่อความเป็นเลิศสู่ประชาคมอาเซียน “องค์กรอิสระตามบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญ” ซึ่งจัดขึ้นโดยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.พัฒนะ เรืองใจดี และ รศ.เจษฎ์ โทณะวณิก เป็นวิทยากรดำเนินการเสวนาโดย คุณจักรินทร์ ทองบพิตร โดยการเสวนามีการถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube และมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 250 คน



## พัฒนาสังคม จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อ.ชวัญนภา วงศ์ไพศาลสิริกุล จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ ชุมชนเทศบาลเมืองชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้คงไว้สืบไป มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างชาวบ้านผู้นำชุมชนและนักศึกษาที่เข้าร่วม การจัดซุ้มสาธิตวิธีการเลี้ยงไหม การจัดซุ้มสาธิตวิธีการสาวไหม การจัดซุ้มสาธิตวิธีการมัดและย้อมไหม การจัดซุ้มสาธิตวิธีการทอผ้าไหม การจัดซุ้มสาธิตผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม การจัดซุ้มสาธิตวิธีการประกอบอาหารพื้นเมือง การออกร้านแสดงผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านและกลุ่มผักปลอดสารพิษ และการแสดงศิลปะพื้นบ้านหมอลำกลอนและการขับร้องสรภัญญะ

ซึ่งโครงการนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างนักเรียน นักศึกษา ผู้นำชุมชนและชาวบ้าน โดยคาดว่าจะทำให้เกิดการปลูกจิตสำนึกรักในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และทำนุบำรุงให้คงไว้สืบไป





## กองพัฒนาน.ศ. ร่วมประชุมการคัดเลือก นักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา

ผศ.รัตติกร รัตกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ น.ส.กฤษฎา กุลทอง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เดินทางเข้าร่วมการประชุมสัมมนา การคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมโกเด็น ทิวลิป กรุงเทพมหานคร เพื่อรับทราบแนวทางในการดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยได้รับแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เป็นประธานคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างปีการศึกษา 2558-2559 ซึ่งจะดำเนินการคัดเลือกระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โดยในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับโลรางวัลที่มีนักศึกษาพิการได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2555



## ศูนย์วิทยบริการ ร่วมประชุมเครือข่าย ห้องสมุดมนุษยแห่งประเทศไทย

นางศศิธร แสงการ บรรณารักษ์ชำนาญการ และ น.ส.หยาดนภา จินประโคน บุคลากรสังกัดศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายห้องสมุดมนุษยแห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Networks)” ครั้งที่ 4 ในวันที่ 1-3 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ อาคาร 11 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ห้อง สัตตบงกช ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจและได้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับห้องสมุดมนุษยและสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดการทำงานขององค์กรตนเองได้ และได้ทำความเข้าใจถึงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด



## ครุศาสตร์ สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปี 2558

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดรับสมัคร นักศึกษาทุกสาขาวิชาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปี 2558 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา ณ ห้องประชุมช่อกล้วยไม้ อาคาร 10 คณะครุศาสตร์ โดยได้แต่งตั้งอาจารย์ที่มีความสามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับทุนการศึกษาของคณะครุศาสตร์ ดังนี้คือ อ.โกวิทย์ ไกยสิทธิ์ ดร.พัชณี กุลทานันท์ ดร.นิยม อานไมล์ ดร. สุชาติ หอมจันทร์ อ.เอกชัย อธิ์ภักคสิริ อ.กรรช มากเจริญ อ.พัชรี ฤงแก้ว อ.บัญญัติ นวนสาย และ อ.ต่อศักดิ์ กาญจนทรัพย์สิน มีนักศึกษาสนใจสมัครรับทุนเป็นจำนวนมาก ทางคณะจึงได้แบ่งทุนการศึกษา ออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 ทุน เรียนดี ประเภทที่ 2 ทุน กิจกรรมเด่น และ ประเภทที่ 3 ทุนขาดแคลน



## เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สังสรรค์งานสวัสดิปีใหม่



คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมสังสรรค์งานสวัสดิปีใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2558 ในวันที่ 9 ธันวาคม ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณาจารย์และบุคลากร เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ บุคลากรและครอบครัว โดยได้รับเกียรติจาก อ.วิหัย มณีวรรณ อาจารย์อาวุโส

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งกล่าวอวยพรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่คณาจารย์และบุคลากร ในกิจกรรมได้มีการกล่าวอวยพรจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและจับฉลากมอบรางวัลแก่คณาจารย์ บุคลากร ผู้มาร่วมงานมีแต่ความสุข รื่นเริง พร้อมรับสิ่งดีๆ ในวันปีใหม่ 2559 และร่วมอวยพรในวาระที่ ผศ.ดร.ปิยะพันธ์ สายพันธ์ ปทุม ย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี





## ครุศาสตร์ จัดพิธีทำบุญอาคารสิริวิชญากร



คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดพิธีทำบุญอาคารสิริวิชญากร โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มาประกอบพิธี ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรคณะครุศาสตร์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.มาลินี จุโทปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี และมี คณาจารย์ มาร่วมทำบุญอย่างคับคั่ง



## อาจารย์สาขาวิชาเซรามิกส์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเซรามิกส์ร่วมสมัยนานาชาติ

วิทยาลัยศิลปะ มหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์ (UPCFA) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเซรามิกส์ร่วมสมัยนานาชาติขึ้นที่กรุงมานิลา ในวันที่ 9-21 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา โดยได้ให้เกียรติเชิญ อ.วัชระ วชิรภัทรกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้เชี่ยวชาญในการบรรยายเรื่อง ประวัติความเป็นมาของเซรามิกส์ในประเทศไทย, การผลิตน้ำเคลือบเซรามิกส์จากผงหินภูเขาไฟ, การสาธิตเทคนิคพิเศษในการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนแบบสร้างสรรค์ และร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเผางานเซรามิกส์ ด้วยเตาเผากลางแจ้ง เตาหลุม เตาปวด เตารากูและเตาฟืน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและเทคนิคต่างๆ ระหว่างคณาจารย์และศิลปินเซรามิกส์ ในระดับนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังได้มีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ในระดับสาขาวิชาในการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษาและองค์ความรู้ในศาสตร์ด้านเซรามิกส์ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาและคณาจารย์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและในระดับนานาชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป



# ปฐมวัย จัดโครงการ “อบรมนวัตกรรม การเรียนการสอนปฐมวัยก้าวไกลสู่อาเซียน”

รศ.มาลินี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิด “โครงการอบรมนวัตกรรมการเรียนการสอนปฐมวัยก้าวไกลสู่อาเซียน” ในวันที่ 12 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมศิवालย์ ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.นิตยา บรรณประสิทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ปฐมวัย ผศ.มัลลิกา เจริญพจน์, ผศ.ดร.วาราลิโกศัย, ผศ.ดร.ขนิษฐา ศรีตะวัน, อ.ธนากร เทียมทัน และ อ.วิภารัตน์ อิ่มรัมย์ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมให้กับครูปฐมวัย ศิษย์เก่า ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจด้านการศึกษาปฐมวัย จำนวน 58 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้นำความรู้จากการจัดการเรียนการสอนไปบริการวิชาการให้กับครูปฐมวัยและเพื่อให้ครูปฐมวัย ศิษย์เก่า ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อก้าวเข้าสู่อาเซียน



## การสื่อสารมวลชน ศึกษาดูงาน จันทบุรี

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อ.จงกล ศิริประภา หัวหน้าสาขาวิชา พร้อมด้วย อ.ภคณิษา อภิศุภกรกุล และ อ.ปัทมาวดี วงษ์เกิด นำนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 3

เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 10-12 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานประกอบการ อันจะทำให้นักศึกษาได้เห็นถึงวิธีการและขั้นตอนการทำงานจริง เพื่อที่จะนำไปปรับใช้กับการทำงานในอนาคต







# ส่งสารผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง

โดย งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ดำเนินรายการโดย คุณกิตติญา กิมรัมย์ ➡...วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558, 6 ธันวาคม 2558 ในรายการ “ราชภัฏสู่ชุมชน” ทางสถานีวิทยุ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ 92 MHz เวลา 16.10 – 17.00 น.

➡...วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558, 7 ธันวาคม 2558 ในรายการ “จันทร์นี้ที่ราชภัฏ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ 101.75 MHz เวลา 17.10 - 18.00 น. นำเสนอข่าวสารการจัตถกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 5 ธันวาคม 2558 การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ โดยวิธีรับตรง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป” และ การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2558

## ☞ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ☞

➡...รายการ “ราชภัฏสู่ชุมชน” ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.10–17.00 น. ทางสถานีวิทยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ (92 MHz) อ.ส.ม.ท.บุรีรัมย์

➡...รายการ “จันทร์นี้ที่ราชภัฏ” ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 17.10 - 18.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ (101.75 MHz) สวท.บุรีรัมย์

## ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิทยบริการ

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์

Britannica Online Academic Edition

ด้วยบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition ซึ่งจะ เป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน นั้นในการนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าหน่วยงานของท่านสามารถเข้าทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 รวมระยะเวลา 6 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังนี้

สารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition

รายละเอียด : เป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ ชื่อ Britannica เองเป็นสำนักพิมพ์เก่าแก่มากกว่า 240 ปี ได้ผลิตสารานุกรมที่ได้รับความนิยมโดยสถาบันการศึกษาจากทั่วโลก Britannica Online Academic Edition ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นสารานุกรมที่ทันสมัย และมีคุณภาพสำหรับอาจารย์และนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้า และวิจัย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการนำไปใช้อ้างอิง URL : <http://search.eb.com>

อนึ่ง หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อคุณธรรารุท ภมรพิบูลย์วิทย์ Tel: 08-9044-5565

09-1465-1799 หรือ e-mail: [upinform.th@gmail.com](mailto:upinform.th@gmail.com)



**กำหนดการเดินทาง**  
**ไปร่วมงานกีฬาอาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 48 ชุนตักรินทร์เกมส์”**  
**ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**  
**ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2558**

**วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558**

- 6.00 น. นักกีฬาออกเดินทาง (ยกเว้นกีฬาเบ็ดเตล็ด)
- 9.30 น. นักกีฬาเบ็ดเตล็ด กองเชียร์ และขบวนพาเหรดออกเดินทาง
- 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดเลี้ยง
- 13.30 น. เข้าที่พักเพื่อเช็คอินก่อน (ทุกคน) \*\*\***
- 14.00 น. ตั้งขบวนพาเหรด
- 16.00 น. พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
- 19.00 น. ร่วมงานเลี้ยง
- 22.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

**วันที่ 18 ธันวาคม 2555**

- 7.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
- 8.00 น. เข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ และร่วมเชียร์จนเสร็จการแข่งขัน
- 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดเลี้ยง
- 13.30 น. ออกเดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์**

**รายละเอียดเพิ่มเติม**

1. การแต่งกายวันที่ 17 ธ.ค.58 ใส่เสื้อคอโปโลสีม่วง และเสื้อแจ็คเก็ตสีม่วง-ขาว
2. การแต่งกายวันที่ 18 ธ.ค.58 ใส่เสื้อกีฬาสีม่วง
3. ให้ขึ้นรถตามที่ฝ่ายดำเนินการกำหนดให้ เพราะรถแต่ละคันจะเข้าพักตามโรงแรมที่กำหนดไว้เฉพาะ
4. รับเบิยเลี้ยงก่อนรถออก โดยจะแยกจ่ายตามหน่วยงานที่สังกัด

- 4.1 คณะครุศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ น.ส.เสาวลักษณ์ พระพรหม
- 4.2 คณะมนุษยศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ น.ส.หนึ่งฤทัย ธีรธรรมย์
- 4.3 คณะวิทยาศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ นางณฤดี สง่ากลาง
- 4.4 คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผิดชอบ นางพจนา ตรีวิเศษ
- 4.5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผู้รับผิดชอบ นางพจนา ตรีวิเศษ
- 4.6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้รับผิดชอบ นางพจนา ตรีวิเศษ
- 4.7 หน่วยงานอื่นๆ ผู้รับผิดชอบ นางปิยมาภรณ์ ปุคะภาค

5. ที่พักมี 6 ที่ จำนวน 213 ห้อง ดังนี้

- 5.1 โรงแรมธัญญาปุระ จำนวน 65 ห้อง 044-230588-9, 09 5350 9105
- 5.2 วิทยาลัยพยาบาลเมธี จำนวน 15 ห้อง (อยู่ติดกับโรงแรม) 044-230588-9, 09 5350 9105
- 5.3 ดีโอเซียน เรสซิเดนซ์ จำนวน 40 ห้อง (อยู่ติดกับโรงแรม) 044-230588-9, 09 5350 9105
- 5.4 รุ่งอรุณ เรสซิเดนซ์ จำนวน 30 ห้อง (อยู่ติดกับโรงแรม) 044-230588-9, 09 5350 9105
- 5.5 ทองผกาเพลส จำนวน 30 ห้อง (ห่าง 2 กม. ถ.สุรนารี 2 หลังเดอะมอลล์) 044-990694-5
- 5.6 สายัณห์รีสอร์ท จำนวน 33 ห้อง (ห่าง 2 กม. ถ.สุรนารี 2 หลังเดอะมอลล์) 09 4468 5515



# มรภ.บุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรม BIKE FOR DAD

รศ.มาลีนี จุโทปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ลงทะเบียนและเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมทวงฉลองเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดบุรีรัมย์ (ปั่นเพื่อพ่อ : BIKE FOR DAD) ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา



# มรภ.บุรีรัมย์ รับการตรวจเยี่ยม จากคณะกรรมการการอุดมศึกษา

มรภ.บุรีรัมย์ นำโดย รศ.มาลีนี จุโทปะมา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับและรับการตรวจเยี่ยมผลงานจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วย รศ.อานนท์ เทียงตรง พล.ต.อ.ชาญวุฒิ วัชรพุกก์ ดร.สว่าง กุทัตน์วิบูลย์ นางอัจฉรา ปัทมวิพาศ น.ส.ลักขมณ สมานสินธุ์ นายสมบัติ รุ่งรัศมี นายไพศาลแสนยศ บุญเรือง นายสุภัทร บุญส่ง นางสุจิตรา กิ่งสีดา นางสาวจิตรา ชัยเกษมกรณ ศ.ดร.อนันต์ รัศมี และ ดร.ธิติรัตน์ เทลาคมพุดผาจารย์ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพุทธธำรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งกิจกรรมเป็นนิทรรศการ การนำเสนอ Best Practice ในด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ โดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆ





## มรภ.บร. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในโรกาสมหามงคล 5 ธันวาคมหาราช



รศ.มาลินี จุโทปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล วางพานพุ่มและถวายคำสัตย์ปฏิญาณ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมาน หอประชุม จบุรีรัมย์

และในช่วงเย็นของวันเดียวกันอธิการบดียังได้นำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช ณ บริเวณหน้าสนามโอบอบาย สเตเดียม โดยมี นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยในทุกหมู่เหล่า



## ขอแสดงความชื่นชม

นายสุรศักดิ์ อานุกูล ประธานสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับการคัดเลือก จากสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า ให้เป็นผู้ได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลในฐานะ “เยาวชนผู้ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมของสภาพัฒนาการเมือง ประจำปี 2558”



**ปรัชญา** มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

**วิสัยทัศน์** ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากล

**พันธกิจ** มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้กำหนดพันธกิจที่สำคัญเพื่อสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากลไว้ 6 ประการดังนี้

- 1) ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
- 2) วิจัย สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย
- 3) บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้
- 4) อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 5) ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
- 6) ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

**เอกลักษณ์** มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

**อัตลักษณ์** บัณฑิตมีสำนึกดี มีความรู้คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนา

**คติธรรมประจำมหาวิทยาลัย**  
สุวิโซ ชเน สุโต โทติ  
ผู้มีความรู้ดี ย่อมเป็นเด่นในหมู่ชน

**คำนิยมหลักของมหาวิทยาลัย**  
มีวิสัยทัศน์ ชี้อัตถ์สุจริต  
จิตอาสา พัฒนาสังคม

**ดอกไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย**  
ดอกราชพฤกษ์ หรือ ดอกคูณ